

Smart Vacation Co.,Ltd

ใบอนุญาตเลขที่ 11/03383

CODE:07AA

81 SOI RAMA 2 S.24, RAMA 2 RD., BANDGMOD JOMTONG BANGKOK10150

TEL.02-4764509-10, 086-31-5901, 085-9192855 FAX.02-8772206

E-mail: smartvacationth@gmail.com

Line: smartvacationth

เกาหลี Seoul Summer Sale

5 วัน 3 คืน (KE)



โดยสายการบินโคเรียนแอร์



ชมโลเคชั่นซีรีย์เกาหลีเรื่องต่างๆ อาทิเช่น **แดจังกึม** **เอ็มปาร์ค**
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ.....ที่ ตลาดเมียงดง



พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ **โซลทาวเวอร์** ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา
สัมผัสบรรยากาศบรรยากาศพระราชวังดั้งเดิมที่ **พระราชวังเคียงบ็อดคุง**

กำหนดวันเดินทาง


ก.ค. 60: 06-10 ก.ค.60 (วันหยุดวันอาสาฬหบูชา)

ก.ค. 60: 27-31 ก.ค.60 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

23,900.-

	โปรแกรมการเดินทาง	เช้า	เที่ยง	ค่ำ	โรงแรมที่พัก
1	กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน				
2	อินชอน - แดจังกึมเอ็มปาร์ค - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ชวอน	X	O	O	BENIKEA SUWONหรือเทียบเท่า
3	โซลทาวเวอร์ - Cosmetic Shop - Duty Free - คลองชองเกซอน - พิพิธภัณฑ์สหาย+สวมชุดฮันบก +ทำคิมบับ - ช้อปปิ้งถนนฮงอิก	O	O	O	BENIKEA SEOUL หรือเทียบเท่า
4	พระราชวังเคียงบ็อดคุง - ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ตลาดเมียงดง	O	O	X	BENIKEA SEOUL หรือเทียบเท่า
5	วัดพงอินซา - น้ำมันสนเข้มข้น - พลอยอเมทิส - ชุปเปอร์มาเก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ	O	O	X	

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน		
20.00 น.	คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N (เช็คอินกริปของสายการบินโคเรียนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท แอล ะ หั ว ห นั ง ำ ทั ว ร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน	
22.40 น.	นำท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE652 หรือ KE658 (0010-07.45) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	
วันที่สอง อินชอน - แทจังกิมฮิมปาร์ค - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ชูวอน		
06.10 น.	เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาที่ท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Jincheon ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง	
เช้า	นำท่านสู่ แทจังกิมฮิมปาร์ค นั้นตั้งอยู่ในเขตเมืองย่างจู ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติของขุนเขา ป่า ไ ม้ เ ล ะ ลั ำ ำ ำ ำ ำ ำ ทำให้กลายเป็นโลเคชั่นที่นิยมกันอย่างมากในการมาทำซีรียเกาหลีเรื่องต่างๆ โ ด ย ท ำ ง M B C ก็ได้จัดการสร้างโรงถ่ายละครขึ้นมาในบริเวณนี้เพื่อซีรียดังอย่างแดจังกึม จองฉางแห่งวังหลวง โดยเฉพาะ ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จล้นหลาม แม้ว่าโรงถ่ายแห่งนี้จะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของซีรียก็ตาม ซึ่งภายในก็มีทั้งฉากพระราชวังอันอลังการงานสร้างและจำลองมาจากพระราชวังในกรุงโซลกันเลยทีเดียวทีเดียว ส่วนภายในนั้นก็มีการจัดห้องหับที่ลงรายละเอียดลึกทุกกระเบียดนิ้ว จะคุ้นหูคุ้นตาไปหมดเพราะมันปรากฏในซีรียแล้วแทบทั้งสิ้น โดยมีหลายๆ จุดที่จะมีนักแสดงขนาดเท่าตัวจริงให้ถ่ายรูปเป็นทีระลึกกันอีกด้วย	
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน ณ กภัตตาคารบริการท่านด้วย "ทักษาลัย" ไกบามีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไกบามีคิว ต๋ อ ก (ข ำ ว เ ห นี ย ว ขั ้น เ ก า ห ลี) มั น ห ว ำ น ผั ก ต ำ ง ำ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมียงค่าไทย โดยห่อกับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักษาลัย เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทักษาลัยบักคิม หรือข้าวผัดพริกไก่ที่ทั้งหอมอร่อยรับประทาน เสริฟพร้อมเครื่องเคียง	ไกบามีคิวผัดซอสเกาหลี
บ่าย	นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนองสะบัด อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้ตามฤดูกาลซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็นสวนดอกไม้ลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายนเป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไ ม้ จั ำ กั ด จั ำ น ว น ร อ บ และสามารถเลือกซื้อช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกได้อีกด้วยนำท่านเดินทางกลับมา ยัง กรุงโซลเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้	
ค่ำ	บริการอาหารค่ำ ณ กภัตตาคาร บริการท่านด้วย "คาลัย" หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำหมูสับที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมียงค่าไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องดื่มต่างๆ	หมูย่างเกาหลี
	ที่พัก ✈️ โรงแรม Siheung Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า	

วันที่สาม โชลทาวเวอร์ - Cosmetic Shop - Duty Free - คลองของเกซอน - พิพิธภัณฑสถานทราย+สวมชุดฮันบก +ทำคิมบับ - ซ้อปิ้งถนนสงอิก		
เช้า	๑๐ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม	
	นำท่านชม โชลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโชลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองเห็นได้ถึงเขาพุกกักชัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็มองเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกิง *** ราคาไม่รวมค่าขนส่งลิฟท์ *** นำท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty free จากนั้นนำท่านสู่ คลองของเกซอน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองของเกซอน หรือของเคยอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชซอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล เดิมทีนั้นน้ำในคลองจะคล้ายกับคลองแสนแสบที่บ้านเรา คือน้ำเสียและขยะถูกทิ้งลงคลองจากบ้านเรือนและชุมชนที่มาอาศัยอยู่ริมคลอง และยังมีสะพานยกระดับพาดผ่านอยู่ด้านบนอีกด้วย	
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร บริการท่านด้วย "ซัมเกทัง" อาหารบารุงสุขภาพต้นตำรับจากในวังที่เรบรรจงคิดสรรไก่ที่มีอายุพอเหมาะกับการรับประทาน (อายุ 45 วัน)ท่านละ 1 ตัว ล้างเครื่องในออก และยึดไส้ด้วยของบารุงอาทิ เม็ดพุทราแห้ง, รากโสมเกาหลี, เก๋ากี้, รับประทานพร้อมกับข้าวซึ่งบรรจุอยู่ในตัวไก่ และเสริมรสชาติดีด้วยเส้นอุด้งข้าวอบวิธีพิเศษ (เพื่อเพิ่มรสชาติควรใส่เส้นอุด้งลงไปในขณะที่นำซूपไก่กำลังเดือด) ประรสด้วย	ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี
บ่าย	นำท่านสู่ พิพิธภัณฑสถานทราย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำทรายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกพันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อทรายพิเศษ....ให้ท่านได้นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบกพร้อมให้ท่านทำ คิมบับ หรือ ข้าวห่อทรายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนสงอิก แหล่งช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยสงแด มีของสุดซิคให้ท่านได้ช้อปปิ้งมากมาย	
ค่ำ	๑๐ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "บาร์บีคิวสไตล์เกาหลี"บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างต้นตำรับอาหารเลี้ยงชื่อของประเทศ ท่านสามารถเลือกรับประทานได้ทั้ง เนื้อวัว, หมู, ไก่, ปลาหมึก, และเครื่องเคียงหลากหลายชนิด,น้ำซूप, เส้นอุด้ง พร้อมด้วยข้าวสวย แบบไม่อื่นที่พึง  โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล	บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว
วันที่สี่ พระราชวังเคียงบ็อดดง - ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ตลาดเมียงดง		
เช้า	๑๐ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม	
	นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อดดง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจ และต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอน พระที่นั่งดินของจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขึ้นมาดัดยั้งขึ้นขึ้นขึ้น เพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่น ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตำหนักเคียวฮเวอูลึ กษณะเป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทานพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ อาทิ พลับพลากลางน้ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี อีอดเกนามู สมุนไพรบารุงตับเกาหลี	

	เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงและหายาก ซึ่งผ่านการวิจัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเกและผสมส่วนแกนกลางของโสม บ ริ สุ ท ธิ เม ลี ด พื น ธุ์ ตั น ฮี อ ด เก เจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจากมลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเกทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบำรุงตับ ม้าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อนใน กระหายน้ำ อาการอาเจียน และท้องผูกทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมในเนรต ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอล์จะทำลายตับ และไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังช่วยไข่ม้วนส่วนเกินและเอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่พิเศษกับชีวิตของเราทุกคน	
กลางวัน	๑๐บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "บุลโกกิ" หรือเนื้อหมสุดหมักกับซอสและเครื่องเทศจนได้ที่ แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปีสดและวันเส้นของเกาหลี มีน้ำขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสิร์ฟข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ	เนื้อหมกับซอส
บ่าย	จากนั้นพาท่านอิสระข้อปั้งที่ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น (ให้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 3 ชั่วโมงขึ้นไป)	
ค่ำ	๑๐ อิสระอาหารเย็นเพื่อที่ท่านข้อปั้งตามอิสระอัธยาศัย	
	ที่พัก ✈️ โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล	
วันที่ห้า	วัดพงอินซา - น้ำมันสนเข้มข้น - พลอยอเมทิส - ชุปเปอร์มาเก็ต - อินซอน - กรุงเทพฯ	
เช้า	๑๐ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม	
	นำท่านสู่ วัดพงอินซา (Bongeunsa Temple) วัดตั้งท่ามกลางย่านธุรกิจตึกสูงย่านกังนัม (Gangnam) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.794 ในสมัยอาณาจักรซิลลา วัดนี้เป็นวัดพุทธนิกายมหายาน การกราบพระต้องกราบแบบอชันฏางคประดิษฐ์ (การให้ส่วนสำคัญของร่างกายทั้ง 8 ส่วน ได้แก่ มือ 2 เท้า 2 เข่า 2 ลำตัว และหน้าผากสัมผัสกับพื้น เหมือนเห็นในหนังเกาหลียุคโบราณ ซึ่งการกราบแบบนี้มีต้นแบบมาจากชาวทิเบต) จากนั้นนำท่านสู่น้ำมันสนเข้มข้น เป็นสารสกัดจากใบสนเข้มข้นบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข้มข้นนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคอเลสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทำให้มีโชคกลางและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต	
กลางวัน	๑๐บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "จิมดัก" ไก่อบชีอิ้วดำวันเส้นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง.	ไก่พะโล้ผัดวันเส้น
บ่าย	นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินซอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านข้อปั้งที่ ชุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่ายขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ	
17.40 น.	นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE651 หรือ KE659 (19.15-23.25) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	
21.10 น.	เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 😊	

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ทั้งไปและกลับโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ
ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ
และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15
ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน

กำหนดการเดินทาง	ราคาผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม	พักเดี่ยวเพิ่ม
06-10 ก.ค. 60 (วันหยุดวันอาสาฬหบูชา)	23,900	23,900	22,900	21,900	6,900
27-31 ก.ค. 60 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)					

ราคาจอยแลนด ไม่รวมราคาตัวเครื่องบิน 9,900 บาท / ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนารไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
****ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม**
ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
- ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
- อัตรานี้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าชักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างดาว หรือประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างดาว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 30,000 วอน ต่อท่านต่อทริป

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

1. หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่น่าเชื่อถือไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สำหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตการ์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เห็นว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าที่ยังเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

การสำรองที่นั่ง

1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3. เมื่อท่านตกลงชำระค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. **ยกเลิกการเดินทาง**ในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ **ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย** จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีการรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตัวท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ยกเว้นกรณีการเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight **จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ**

7. **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น** ****สำคัญ!! บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น**

ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง
ทางมีจุดเทศบาลไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรม แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัวเครื่องบิน
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้เอกสารล
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากท
10. แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหาสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การชดเชยนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
12. บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
13. บริษัทฯ รับผิดชอบผู้รับผิดชอบการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
14. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. เมื่อท่านตกลงชำระค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
16. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตาม
17. โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักร่วม (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่านขึ้นไปขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
18. ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแ
19. ท่านั้น
20. กระเป๋าสัมภาระต่างๆ ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรือ
21. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
22. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โฮม, ศูนย์ และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 USD ต่อท่าน**
23. **ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น**
24. **กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์**
25. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอำนวยความสะดวกการเดินทาง
26. และในวันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ
27. ษณของท่าน ทางบริษัทฯ ทัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เดินทางได้รับท
28. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารถายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้งมีเช่นนั้นท